



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑		ทรัพย์สินของ อบต. ทุ่งคอก ไปใช้ในกิจกรรม ของตนเอง นอกเหนือจาก งานของ อบต.	นำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ใน กิจกรรมของ ตนเองบ่อยครั้งซึ่ง ต้องรับผิดชอบ จ่ายค่าน้ำมันด้วย ตนเองแต่กลับมี การเบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและทำ การเบิกเกินกว่า ความเป็นจริง	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด หรือไว้วางใจ มากเกินไป ๒. ขาดการบันทึก การใช้ทรัพย์สิน ของราชการอย่าง เป็นระบบ	๑. พรบ. จัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/							๑. กำกับดูแลตรวจสอบ ไม่ให้ข้าราชการนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. ตรวจสอบบันทึก หรือรายงานการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการให้ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการเพื่อ ประโยชน์หรือ ธุรกิจส่วนตัว
๒		การรับของขวัญ หรือเรียก/รับ สินบน	มีการเรียกรับ ของขวัญจาก บุคคลอื่นเพื่อ ช่วยให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์ จากองค์กร	มีการรับสินบน/ เรียกรับเงิน/ สินน้ำใจ/เลี้ยง รับรองซึ่งจะ นำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๑. พรบ. ประกอบ รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. ประมวล กฎหมาย อาญา	/						ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด มิให้ เรียก/รับของฝากจาก บุคคลภายนอกและ จัดทำโครงการเกี่ยวกับ การไม่รับของขวัญ/ ของฝาก	ไม่มีการให้ ของขวัญของ ฝากจาก บุคคลภายนอก และจำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการให้ ของขวัญของ ฝากจาก บุคคลภายนอก	

ที่.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓		การทุจริตใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.การกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้ พวกพ้อง ได้เปรียบหรือ ชนะการประมูล ๒.การปกปิด ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ล่าช้า	๑.กรรมกรที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างมี ส่วนได้ส่วนเสีย ๒.การกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้ พวกพ้อง ได้เปรียบหรือ ชนะการประมูล ๓.การปกปิด ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อ สาธารณะเช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ล่าช้า	๑.พรบ.จัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบ การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/							กำกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องอย่าง ใกล้ชิด ไม่ให้ปฏิบัติ หน้าที่ที่เห็นแก่เงิน หรือพวกพ้องของตน ไม่ปิดบังซ่อนเร้น ข้อมูลใดๆปฏิบัติ หน้าที่อย่างเปิดเผย ตามระเบียบที่ กำหนด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน น.ส.วริษฐา โพธิ์ทอง ตำแหน่ง นิติกร